



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สรรหาและเลือกสรรดังกล่าว ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในการสอบผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ตามเอกสารข้อเท็จจริงผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพรกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้ทำการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ดังนี้

พนักงานจ้างทั่วไป

สังกัด สำนักปลัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ยาม จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายพรชัย ไหมแก้ว	

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จะดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ตามตารางสอบดังนี้

เวลา	การประเมิน	หมายเหตุ
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)	สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ และเมื่อพิจารณาารวมทุกภาคแล้วต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. แต่งกายสุภาพ
๒. ต้องนำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบไปในวันที่สอบเพื่อแสดงตน
๓. หากผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากเริ่มเวลาสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
๔. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม ตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และทาง www.paksong.go.th (เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอิทธิพล พูลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง